



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. อิตาลี

- นายมาริโอ ดรากี อดีตประธานธนาคารกลางยุโรป สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

๒. WTO

- องค์การการค้าโลก (WTO) แต่งตั้งนางเอ็นโกซี โอคอนโจ-อเวียลา เป็นผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

๑. นายมาริโอ ดรากี อดีตประธานธนาคารกลางยุโรป สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิตาลี

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายมาริโอ ดรากี (Mario Draghi) อดีตประธานธนาคารกลางยุโรป วัย ๗๓ ปี สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิตาลี คนที่ ๓๐ โดยนายเซอร์จิโอ มัตตาเรลลา ประธานาธิบดีอิตาลี ได้จัดพิธีสาบานตนให้ที่พระราชวัง Quirinale ในกรุงโรม และมีเพียงรัฐมนตรีกลุ่มเล็ก ๆ เข้าร่วมงานเนื่องจากข้อจำกัดจากสถานการณ์ COVID-19

นางคริสติน ลาการ์ด (Christine Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรปคนปัจจุบัน เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนแรกๆ ที่แสดงความยินดีกับนายดรากี ทางทวิตเตอร์ โดยอวยพรให้นายกรัฐมนตรีอิตาลีคนใหม่ โชคดีในภารกิจและการเป็นผู้นำรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่พลเมืองอิตาลีทุกคน

นอกจากนี้ นางเออร์ซูลา วอน เดอ เลเยน (Ursula von der Leyen) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และนายชาร์ลส์ มิเชล (Charles Michel) ประธานสภายุโรป ยังกล่าวแสดงความยินดีทางทวิตเตอร์ ด้วยเช่นกัน โดยแสดงความปรารถนาที่จะทำงานร่วมกับนายดรากี เพื่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปและอนาคตของสหภาพยุโรป

นายดรากี ได้รับการเรียกร้องให้จัดตั้งรัฐบาล หลังจากที่พรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายซ้าย นำโดยนายจูเซปเป คอนเต (Giuseppe Conte) ล่มสลายลงเนื่องจากความไม่ลงรอยกันในแผนการฟื้นฟูสถานการณ์ COVID-19

ภายหลังจากที่ได้มีการหารือกันระยะหนึ่งก่อนหน้าการเข้ารับตำแหน่ง นายดรากี ได้กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า ตนยินดีเป็นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มีนักการเมืองจากทั่วทุกสารทิศ โดยมีการแต่งตั้งนักการเมือง ๑๕ คน รวมถึงผู้นำทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและนักวิชาการอีก ๘ คน เข้าร่วมรัฐบาล

ต่อมานายดรากี ได้ประกาศรายชื่อสมาชิกคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ โดยมีนายลุยจี ดี ไมโอ สมาชิกระดับสูงของพรรค Five Stars ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ขณะที่นายจันคาร์โล จอร์เกตติ สมาชิกอาวุโสของพรรค Lega Nord ฝ่ายขวาจัด ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางแอนเดรีย ออร์แลนโด จากพรรคประชาธิปไตย ฝ่ายกลางซ้าย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อดีตประธานธนาคารกลางยุโรป ซึ่งมีชื่อเสียงจากการกอบกู้เงินสกุลยูโรในช่วงวิกฤตการเงินเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา มีความท้าทายในการบริหารจัดการอิตาลีในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 รออยู่ข้างหน้า ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้เสียชีวิตในประเทศมากกว่า ๘๓,๐๐๐ ศพ นอกจากนี้ อิตาลียังเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจที่หนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษ โดยมีหนี้สินสูงที่สุดเป็นอันดับ ๒ ในยุโรป ทั้งนี้ อิตาลีจะได้รับจัดสรรเงินส่วนแบ่งประมาณ ๒๐๙ พันล้านยูโร จากกองทุนฟื้นฟู COVID-19 ของสหภาพยุโรป

ที่มา : <https://www.politico.eu/article/mario-draghi-new-italy-prime-minister/>

สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒. องค์การการค้าโลก (WTO) แต่งตั้งนางเอ็นโกซี โอคอนโจ-อิวีเยลา เป็นผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมทางไกลสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organisation: WTO) ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ มีมติแต่งตั้งให้นางเอ็นโกซี โอคอนโจ-อิวีเยลา (Mrs. Ngozi Okonjo-Iweala) เป็นผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ ซึ่งนับเป็นผู้อำนวยการใหญ่คนที่ ๗ ของ WTO พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะสตรีคนแรกและตัวแทนจากภูมิภาคแอฟริกาคนแรกที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในเวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยจะดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ แทนที่นายโรแบร์โต อาเซเวโด ชาวบราซิล ซึ่งลาออกก่อนครบวาระ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

นางเอ็นโกซี มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา มีประสบการณ์ทำงานกับธนาคารโลก กว่า ๒๕ ปี เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไนจีเรีย และเป็นผู้บริหารในหลายองค์กร อาทิ Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) ธนาคาร Standard Chartered บริษัท Twitter และเป็นผู้แทนพิเศษของสหภาพแอฟริกันและองค์การอนามัยโลก ในการรับมือกับ COVID-19

การทำหน้าที่ผู้นำ WTO ของนางเอ็นโกซี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันประเด็นสำคัญหลายเรื่องในองค์กรให้มีความคืบหน้าท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลกและวิกฤต COVID-19 อาทิ การหาทางออกให้กลไกระบบข้อพิพาท WTO ที่ชะงักงัน โดยเฉพาะการตั้งสมาชิกองค์การอุทธรณ์แทนตำแหน่งที่ว่างลง การปฏิรูปการทำงานของ WTO ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

นางเอ็นโกซี ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะผลักดันการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและด้านสาธารณสุขให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ความมั่นใจว่าจะมีการผลิตวัคซีนเพื่อแจกจ่ายไปทั่วโลก ตลอดจนส่งเสริมการต่อต้านการกีดกันทางการค้า เพื่อเปิดโอกาสให้การค้าเสรีช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเชื่อว่า WTO มีส่วนช่วยแก้ปัญหา COVID-19 ด้วยการปรับปรุงการเข้าถึงและการจัดซื้อวัคซีนให้แก่ประเทศยากจน

ทั้งนี้ WTO เป็นเวทีการเจรจาจัดทำกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศและลดอุปสรรคทางการค้าที่สำคัญของโลก ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๖๔ ประเทศ โดยนางเอ็นโกซี ได้รับเลือกจากผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ WTO จาก ๘ ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก ไนจีเรีย อียิปต์ มอลโดวา เกาหลีใต้ เคนยา ชาติอาระเบีย และ สหราชอาณาจักร

ที่ผ่านมา กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการใหญ่ WTO คนใหม่ ซึ่งจะต้องคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต้องล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ ภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ สนับสนุน นางยู มยอง-ฮี รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จากเกาหลีใต้ ขณะที่จีนสนับสนุนนางเอ็นโกซี ที่มีนโยบายสนับสนุนจีน เพื่อขยายอิทธิพลทางการค้าเข้าสู่ทวีปแอฟริกา ตามแผนยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือเส้นทางสายไหมใหม่แห่งศตวรรษที่ ๒๑ และเมื่อสหรัฐฯ เปลี่ยนผู้นำเป็นประธานาธิบดีโจ ไบเดน นางยู มยอง-ฮี จึงได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขัน

ในอดีต เคยมีตัวแทนจากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการใหญ่ WTO คือ “ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์” โดยดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕-๒๕๔๘

ที่มา : <https://www.nytimes.com/2021/02/15/business/economy/wto-okonjo-iweala-director-general.html>

สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นางณัฐ์สุนน สมสมาน
นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔